



เทคนิคกระปี่สาร ฉบับที่ 18 ประจำเดือน กันยายน 2556

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1797 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th



ร่วมจัดประชุมสัมมนานานาชาติ เครือข่าย SEAMOLEC



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และซีมีโอ ซีโมเล็ค จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ “Open and Distance Learning and Partnership Among Southeast Asian Educational Institutions towards ASEAN Community 2015” ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอ่าวนางนาคาปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และเทคโนโลยีด้านการศึกษาแบบเปิดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล ตลอดจนความร่วมมือในการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เยอรมัน และมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของ SEAMOLEC ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนา และในการนี้ นายศิวกรณ์ เองฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ.

โอบขวัญ...

วันเกษียณ

วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ทุกคน จัดงานเลี้ยงอำลาและร่วมแสดงมุทิตาจิต แต่ครูทั้ง 2 ท่าน ซึ่งท่านได้เกษียณอายุและลาออกจากราชการ



ครูสุนทรณ์ สุขกุล

ครู คศ.3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



ครูทศพร คุ่มขนาบ

ครู คศ.2 แผนกวิชาเครื่องกล

ท่านอยู่เราภูมิใจ ท่านห่างไกลเราคิดถึง...ด้วยรักและผูกพัน

เทคนิคกระบี่...

...เรามีดีใช่มั๊ย



เชิงชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ครูสุนันธา พลโกชน์ ประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและทีมงาน เดินทางมาร่วมทำรายการ “อาชีพะทุเดือดะฟิวเจอร์” เพื่อบันทึก รายการโทรทัศน์ ช่อง NBT (ช่อง 11) เป็นผลงานของครูและ นักศึกษา เกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำชื่อเสียงให้กับ ประเทศและวิทยาลัยฯ ได้แก่ เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มสำหรับ คริวเรือน, อุปกรณ์ช่วยถอดจุกปิดเบตเตอร์ และข้าวกล่องออก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ดูจอร์นอล ซึ่งออก รายการ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 14.00 น.

อาชีพะ...

สร้างคน

สร้างชาติ



รอบรู้ วิทยาลัย

ประชุมสัมมนาพร้อมสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบปกติและระบบ

ทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ” เพื่อทำความเข้าใจแนวทางและแก้ปัญหา ร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา และร่วมพิจารณาปรับปรุงสมรรถนะของ ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ แผนกวิชาการโรงแรม.



ทามอย่างไทย

นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนา บุคลิกภาพและศิลปะการพูด” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้นำที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทยอันดีงาม และโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ คุณยุพดี จันทะเกาศลย์ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็น วิทยากรครั้งนี้.

ประชุมปฏิบัติการ การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันปาล์ม

นายอภิไนย์ ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม ปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนและการ ใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 คน โดยมี ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบุลย์สกุล และคณะครูแผนกวิชาเครื่องกล เป็น วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์.



โครงการส่งเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 กันยายน 2556 คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามสภาพจริง มีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้.

เชิญ ร่วมงาน

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ [ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24](#) ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่ มีกิจกรรมดังนี้

- การจัดประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ
- แข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ , Fix It Center
- สอน 108 อาชีพสู่ชุมชน และการแนะแนวการศึกษา
- จัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

คำขวัญ
งาน อชท.

องค์กรนักวิชาชีพยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
พร้อมทักษะความรู้
สู่ผู้นำอาเซียน

